



หนึ่งวัน กับ หนึ่งคน

ดิสนีย์แลนด์ แดนน้ำตา

ดู

ช่างให้ดูทาง ดูลูกหลานให้พิจารณาจากบรรพบุรุษ ไซ้เลย...คำนี้ ยัง
ขลังกับตระกูล “ศิริวิริยะกุล” แห่งเมืองปากน้ำโพ นครสวรรค์

ยุคเสือฟันหมอนใบ ขยัน และมองเห็นความสำคัญของการ
ศึกษาในการพัฒนางานและอนาคตของลูกหลาน ทำให้ “คุณจรรยา” คนต้น
ตระกูล วางรากฐานที่มั่นคงให้คนรุ่นต่อๆ มาอย่างมีเกียรติภูมิ

จากอาชีพค้าขาย เป็นยี่ปี่ขายของทุกชนิด เพราะความขยันจึงมีโอกาส
และรับโอกาสในทุกครั้ง เขาจึงก่อร่างสร้างฐานะมาจนถึงวันนี้ได้ ลูกๆ ทั้ง 9
ขยัน เรียนดี เป็นหมอ เป็นวิศวกร และหลายคนมารับช่วงงานสานต่อขยาย
ธุรกิจ ส่วน หลานๆ-เจนสาม กำลังตามมาช่วยอย่างดีดๆ

อาณาจักรของตระกูลนี้จึงแผ่ขยายเป็นอาณาจักรใน
พื้นที่ภูธรที่อาจไม่แพ้ตระกูลดังในเมืองหลวง ถามคนเมืองนี้
รู้จักกันทุกคน

บ้านนี้สอนลูกหลานให้มีความสุขภาพ อ่อนโยน มี
เมตตากับคนรอบข้าง การทำธุรกิจจึงมีคนเก่าคนแก่อยู่กับ
มานานอย่างมีความสุข วันนี้มีพนักงานของทั้งกลุ่มราว
2,000 คน หากรวมครอบครัวของพวกเขา นับเป็นครอบครัว
ใหญ่ที่เป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองนี้

เมื่อเป็นยี่ปี่ขายน้ำตาลทราย ซึ่งเป็นสินค้าราคาและ
มีโควต้าควบคุม เขามองเห็นโอกาส ผู้นำของตระกูล จึง
ตัดสินใจ รวบรวมเงิน ซื้อโรงงานน้ำตาล เมื่อราวปี พ.ศ.
2510 จึงเป็นการเริ่มต้นของเรื่องราวการเป็นหนึ่งในกลุ่ม
เจ้าของโรงงานน้ำตาลของประเทศไทย

เมื่อธุรกิจเริ่มเป็นปึกแผ่น คุณจรรยาซื้อที่ดินผืนใหญ่ มีคนแนะนำให้ทำ
สนามกอล์ฟ แต่เจ้าตัวคิดว่าน่าจะเป็นการลงทุนด้านการศึกษาให้ลูกหลานชาว
เมืองนครสวรรค์ดีกว่า ที่ดินผืนนี้จึงกลายเป็น “มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา” ในวันนี้

อาณาจักรการผลิตน้ำตาลของตระกูลเมื่อขยายตัวจึงต้องถึงเวลา
เดินเข้าตลาดหุ้น กลายเป็น บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์
คอร์ปอเรชั่น หรือ KTIS ของนักลงทุน สมัยนี้การเป็นเจ้าของโรงงานน้ำตาล
จะมีผลผลิตต่อเนื่อง อย่างครบวงจร อ้อยทุกต้นใช้ประโยชน์ได้ทุกอกล่า มี
โรงผลิตกระดาษจากชานอ้อย, ผลิตไฟฟ้าและอื่นๆ กลายเป็น KTIS Complex
ที่มีคณะเข้าเยี่ยมชมมากกว่า 150 คณะต่อปี

คุณประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS ลูกชาย
คนสองของตระกูล รับหน้าที่กับภารกิจการเดินทางเมื่อเข้าตลาดหุ้น เขามี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติกับทุกคนรอบข้าง การบริหารงานบุคคลต้อง
ให้คะแนนเต็ม

งานใหญ่อย่างนี้ต้องวางกลยุทธ์กันหน่อย ที่นี้จึงมีผู้ใหญ่ของกระทรวง
อุตสาหกรรมและนายเบงก็มอดีมานั่งเป็นที่ปรึกษา เพราะเป็นเส้นเลือดใหญ่
และการต้องประสานกับต้นทางของการทำธุรกิจจึงต้องมีค่าปรึกษาให้ถูกต้อง
ถูกทาง

ซีอีโอคนนี้ขยัน สิบสายเลือดจากบิดาในยุคที่ต้องดูแลการก่อสร้าง
โรงงาน เขาใช้เวลาคลุก กิน นอน ทำงานอยู่ภายในโรงงาน สนุกกับงาน 8
เดือนผ่านไปยังไม่ได้กลับบ้าน โชคดีที่ภรรยาเก่ง ดูแลลูกๆ ทั้งสามได้อยู่มีตัว
เองยังแปลกใจ เมื่อเจอหน้าลูกๆ ว่าพวกเขาโตขึ้นเร็วจัง...ฮา...

ธรรมชาติของอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาลจะมีฤดูกาลที่บอ้อยอยู่เพียง 5
เดือนต่อปี ราวพฤศจิกายน-มีนาคม ก่อนสงกรานต์-เมษายนทุกอย่างจบ เงิน
เครื่องจักรต่างๆ พักงาน จัดการถอดออกมาซ่อมบำรุง โรงงานแห่งนี้ถูกวาง
แบบก่อสร้างโดยคนไทย เชื่อไหมว่าคนคนนี้มีควมรู้ระดับ ปวส. ปวช. เป็นคน
บ้านๆ ที่ขยัน ซ้ำสังเกต เป็นฝีมือช่างไทย เมื่อสร้างเองก็ซ่อมเองได้ ฝีมือคน
ไทยไม่แพ้ใครๆ ในโลก



ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล

ความขยันที่เกิดจากการมองโลกในแง่ดี สนุกกับงาน
เมื่อขยันเข้าหีบ มีน้ำอ้อย มีชานอ้อยวิ่งตามสายพาน
ออกไปจุดโน้น มุมนี้ สนุกมาก เหมือนอยู่ในดิสนีย์แลนด์
สวนสนุกที่เด็กๆ สนุกตามวัย แต่กับงานอุตสาหกรรมกลายเป็น
หีบเงินทอง และชาวไร่อ้อยมั่งคั่ง กลุ่ม KTIS มั่นคง
ต่างฝ่ายที่เอื้อหนุนกัน จึงกลายเป็นครอบครัวใหญ่ คน
ทำงานสนุกมีความสุขกันทั่วหน้า

พื้นที่ปลูกอ้อยมีความหมาย อายุ 8-14 เดือน ดัดส่ง
โรงงานได้ ชานอ้อยนำมาผลิตกระดาษ ลดการตัดต้นไม้ได้
ปีละราว 32 ล้านต้น, ผลิตไฟฟ้าใช้ภายในโรงงาน และส่ง
ขายให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

พบว่า ราคาน้ำตาลโลกขยับตัวสูงขึ้นตามภาวะแล้ง
ทำให้ผลผลิตอ้อยน้อยลง เป็นไปตามกลไกตลาด เมืองไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำตาล
อันดับสองของโลก นำเงินเข้าประเทศไม่น้อย

สินค้าประเภทนี้จึงเป็นการค้า ยังต้องแข่งขัน ต่อสู้ ทั้งจากในประเทศ
และต่างประเทศ ส่วนคะแนนมุมมองการบริหารงานด้าน “การให้ การตอบแทน
สังคม” ตระกูลนี้ได้คะแนนเต็มร้อย และเชื่อว่าการสอนลูกหลานด้วยวิถีคนจีน
บนผืนแผ่นดินไทยจะฝังรากลึกไปได้อีกนาน....

คนทำน้ำตาล จึงรับฉายาว่า “ปากหวาน” กันทั้งบ้าน...และจริงใจ
กันทุกคนนะ...ส่งท้ายแบบนี้ก็หวานอีกแหละ...นะนะ

ดาวเต็มฟ้า